

Tin Vatican

## NGÀY SUY TƯ VÀ CẦU NGUYỆN CHỐNG NẠN BUÔN NGƯỜI

Ngày 8 tháng 2 vừa qua, tại nhiều nơi trong Giáo hội đã cử hành Ngày Suy Tư Và Cầu Nguyện Chống Nạn Buôn Người, do Đức Thánh cha Phanxicô thiết lập hồi năm 2015. Ngày 8 tháng 2 là Lễ kính Thánh nữ Giuseppina Bakhita, người Sudăng, từng là nạn nhân bị bắt cóc và bán đi bán lại nhiều lần, rồi sau đó đã được tự do và đi tu Dòng Bác Ái Thánh Canossa.

Đức Thánh cha đã ủy thác việc thăng tiến Ngày Suy Tư Và Cầu Nguyện Chống Nạn Buôn Người cho hai Liên hiệp quốc tế các Bề trên tổng quyền các dòng Nam và dòng Nữ, cùng với tổ chức Talitha Kum, một liên mạng quốc tế chống nạn buôn người, quy tụ hơn sáu ngàn nữ tu và các đối tác trên thế giới.

Theo Liên Hiệp Quốc, hiện nay trên thế giới có khoảng 50 triệu nạn nhân của nạn buôn người, trong số này một phần ba là các trẻ em, trong khi 79% những người bị khai thác tình dục trên thế giới là các trẻ nữ và phụ nữ. Chiến tranh, xung đột, bạo lực, nghèo đói và thiên tai là những yếu tố thúc đẩy nên tình trạng dễ bị tổn thương. Cụ thể là tạo điều kiện thuận tiện cho những tay buôn người hoạt động. Hiện tượng này cũng lan tràn trên mạng.

Tin Vatican

## HỘI NGHỊ THẾ GIỚI VỀ QUYỀN TRẺ EM TẠI VATICAN

Vào ngày 3 tháng 2 vừa qua, Vatican đã tổ chức Hội Nghị Thế Giới Về Quyền Trẻ Em với sự tham gia của nhiều diễn giả nổi tiếng, bao gồm Hoàng hậu Rania al-Abdullah của nước Jordan và cựu Phó Tổng thống Al Gore của Hoa Kỳ. Sự kiện này nhằm kêu gọi thế giới quan tâm hơn nữa đến hàng triệu trẻ em đang phải chịu đựng những hoàn cảnh khó khăn, bị bóc lột và lạm dụng.

Theo các số liệu thống kê, hiện có 64 triệu trẻ em trong độ tuổi tiểu học không được đến trường, 1 trong 3 trẻ em dưới 5 tuổi phải đối mặt với tình trạng nghèo đói cùng cực, và chỉ riêng năm 2022, 12 triệu bé gái đã bị ép buộc kết hôn khi còn quá nhỏ. Trước thực trạng đau lòng này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định dành riêng một Ngày để “bảo vệ hàng triệu trẻ em vẫn đang sống trong tình trạng thiếu thốn, bị bóc lột, lạm dụng và gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh”.

Với chủ đề “Yêu Thương và Bảo Vệ Trẻ Em”, Hội nghị này được tổ chức nhằm ứng phó với những thách thức ngày càng gia tăng mà hàng triệu trẻ em phải đối mặt hàng ngày.

Tin Đức Giáo Hoàng

## SỨ DIỆP CHO NGÀY THẾ GIỚI BỆNH NHÂN: HY VỌNG CÙNG CỐ CHÚNG TA TRONG LÚC GẶP THỬ THÁCH

Trong sứ điệp cho Ngày Thế Giới Bệnh Nhân sẽ được cử hành vào dịp Lễ Đức Mẹ Lộ Đức ngày 11 tháng 2 sắp tới, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập đến các vấn đề mà những người đau khổ và những người chăm sóc họ phải đối diện.

Đức Thánh Cha đặt câu hỏi: “Làm sao chúng ta có thể mạnh mẽ khi cơ thể chúng ta đang phải mang những bệnh tật nghiêm trọng, đòi hỏi những phương pháp điều trị tốn kém mà chúng ta có thể không đủ khả năng chi trả? Làm sao chúng ta có thể thể hiện sức mạnh khi, ngoài những đau khổ của bản thân, chúng ta thấy những đau khổ của

những người thân yêu đang hỗ trợ chúng ta nhưng lại cảm thấy bất lực trong việc giúp đỡ chúng ta?”

Theo Đức Thánh Cha, mặc dù hy vọng thật sự “không làm ta thất vọng” và thực sự “củng cố chúng ta trong những thử thách,” nhưng sự tự tin này đôi khi lại gây bối rối trong những tình huống khổ đau thực tế. Vì thế, theo Đức Thánh Cha, trong những tình huống này, chúng ta cảm nhận được nhu cầu về một sức mạnh lớn hơn sức mạnh của chính mình, nhận ra rằng chúng ta cần sự giúp đỡ của Thiên Chúa, ân sủng của Người, sự quan phòng của Người, và sức mạnh vốn là quà tặng của Thánh Thần.

Tin Giáo Hội Hoa Kỳ

## CÁC GIÁO PHẬN LỚN CỦA MỸ KHÔNG CÓ ĐỦ LINH MỤC THAY THẾ NHỮNG VỊ CAO NIÊN

Báo cáo mới đây về Tình Trạng Ôn Gọi Linh Mục tại Hoa Kỳ cho thấy, trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2023, không có giáo phận nào trong số các giáo phận lớn nhất ở Mỹ có đủ số linh mục được truyền chức, để có thể thay thế các linh mục cao niên.

Hiện chỉ có 16 Giáo phận Mỹ, với số tín hữu không hơn 750 ngàn mỗi giáo phận, có đủ số linh mục có thể đáp ứng việc duy trì “mức độ thay thế”. Đứng đầu danh sách này là Giáo phận Wichita ở tiểu bang Kansas với tỉ lệ truyền chức linh mục đạt 255% con số cần thiết để duy trì mức độ thay thế. Tiếp theo là các giáo phận Nashville ở tiểu bang Tennessee (170%), Springfield ở tiểu bang Illinois (160%), Kansas City ở tiểu bang Missouri (150%), và Little Rock ở tiểu bang Arkansas (143%).

Trong khi đó, ở các giáo phận lớn hơn như Tổng Giáo phận New York, chỉ truyền chức được 23% số linh mục cần thiết để thay thế; Giáo phận Phoenix ở tiểu bang Arizona là 23%, và Giáo phận San Diego là 24%.

Kết quả nghiên cứu trên đây do Mục Vụ Ôn Gọi của Giáo hội Hoa Kỳ thực hiện, cho thấy một xu hướng chung, đó là tỉ lệ số giáo dân gia tăng so với với con số linh mục. Điều đáng ngại, đó là con số truyền chức linh mục dường như giảm đi khiến một linh mục phải phục vụ hơn 1800 giáo dân trong giáo phận.

Tin Giáo Hội Hoa Kỳ

## CÁC GIÁM MỤC HOA KỲ SẴN SÀNG ĐỐI THOẠI VỚI CHÍNH QUYỀN TỔNG THỐNG TRUMP VỀ VẤN ĐỀ DI TRÚ

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với kênh truyền hình Ý TV2000, Đức Tổng Giám mục Timothy Broglio của Tổng Giáo phận Quân đội và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ, đã phản bác những cáo buộc của các giới chức chính quyền Tổng thống Donald Trump liên quan đến vấn đề di dân.

Hôm Chúa nhật ngày 26 tháng 1, Phó Tổng thống JD Vance, một người Công Giáo từ năm 2019, đã đặt câu hỏi phải chăng các giám mục quan tâm đến nguồn tài trợ mà Giáo hội nhận được từ chính phủ liên bang, hơn là “mối quan tâm nhân đạo” giúp đỡ di dân và tị nạn.

Đức Cha Broglio giải thích rằng: “Vào năm 1980, các giám mục Hoa Kỳ bắt đầu hợp tác với chính

quyền liên bang để phục vụ người tị nạn khi Quốc hội thành lập Chương Trình Tiếp Nhận Người Tị Nạn. Mọi người tái định cư thông qua Chương trình này đều được chính quyền liên bang thẩm tra và chấp thuận khi họ còn ở bên ngoài Hoa Kỳ”.

Vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ còn cho biết rằng, nguồn tài trợ từ chính phủ không đủ để trang trải chi phí, nhưng Giáo hội vẫn tiến hành, bởi vì đây là “công việc bác ái và mục vụ của Giáo hội”.

Đức Tổng Giám Mục Broglio nói rằng, Giáo hội sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Tổng thống Trump hoặc Phó tổng thống Vance, chứ không phải trên phương tiện truyền thông.

## THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC VỊ GIÁM MỤC THỨ 2 CỦA VIỆT NAM TẠI ÚC

Sáng thứ Bảy ngày 1 tháng 2 vừa qua, tại Nhà thờ Chính tòa St. Patrick, Đức Tổng Giám mục Peter Comensoli của Tổng Giáo phận Melbourne bên Úc đã cử hành Thánh lễ truyền chức cho 2 tân giám mục Phụ tá, trong đó có 1 giám mục gốc Việt Nam và 1 giám mục gốc Phi Luật Tân. Tân Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Melbourne gốc Việt là Đức Cha Gioakim

Nguyễn Xuân Thịnh, 51 tuổi, đã được Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm vào ngày 8 tháng 11 năm 2024. Đức cha Nguyễn Xuân Thịnh sinh năm 1973 tại Sài Gòn, và là người con thứ 11 trong gia đình gồm 13 anh chị em. Định cư tại Úc năm 13 tuổi sau khi vượt biên cùng với gia đình, Tân Giám mục theo học tại Đại học Victoria và đậu Cử nhân ngành kỹ sư

năm 1995.

Sau khi gia nhập Đại chủng viện Corpus Christi vào năm 1999, ngài thụ phong linh mục cho Tổng Giáo phận Melbourne vào năm 2006.

Sau đó, Cha Thịnh lần lượt làm phó xứ, tuyên úy Văn phòng Mục vụ Giới trẻ của Tổng Giáo phận, tuyên úy Đại học Melbourne, giúp đào tạo Chủng sinh tại Đại Chủng viện

Corpus Christi, Phụ tá Giám đốc Văn phòng Đặc trách Ôn Gọi. Từ năm 2022, ngài làm Điều hợp viên Văn phòng về Đời Sống và Sứ Vụ Giáo Sĩ.

Tại Úc, đã có một giám mục người Việt, là Đức cha Vinhson Nguyễn Văn Long, 63 tuổi, Dòng Phanxicô Viện Tu, từng làm Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Melbourne, và hiện là Giám mục Chính tòa Giáo phận Parramatta.

## NGÀY HÔN NHÂN THẾ GIỚI VÀ TUẦN LỄ HÔN NHÂN TOÀN QUỐC

Hàng năm, Giáo hội Hoa Kỳ cử hành Ngày Hôn Nhân Thế Giới vào Chúa nhật thứ 2 của tháng Hai, và Tuần Lễ Hôn Nhân Toàn Quốc từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 2, nhằm ngày Lễ Tình Nhân (Valentine's Day). Mục đích của những ngày này nhằm đem lại một cơ hội để xây dựng một nền văn hóa sự sống và tình thương, bắt đầu với việc hỗ trợ và cổ võ đời sống hôn nhân và gia đình. Tại các giáo xứ, các đôi vợ chồng Công giáo cử hành Ngày Hôn Nhân Thế Giới bằng cách tham dự Thánh lễ Chúa nhật và tái cam kết cho những giá trị của định chế hôn nhân.

Chủ đề của Tuần Lễ Hôn Nhân Toàn Quốc và Ngày Hôn Nhân Thế Giới năm 2025 là "Hôn Nhân: Nguồn Hy Vọng, Mùa Xuân Đổi Mới. Theo Đuổi một Tình Yêu Lâu Dài."

Ngày Hôn Nhân Thế Giới chính thức bắt đầu ở Hoa Kỳ vào năm 1983, và được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II ban Phép Lành Tòa Thánh vào năm 1993. Còn Tuần Lễ Hôn Nhân Toàn Quốc được bắt đầu vào năm 2010.